

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

#### **1. Tình hình chung**

Phong Thổ là một huyện vùng cao biên giới, giáp với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Toàn huyện có 17 xã, thị trấn; 171 bản; với 17.268 hộ, 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92,9% dân số. Trong đó, dân tộc Dao chiếm 36,9% dân số; dân tộc Mông chiếm 26,9% dân số; dân tộc Thái chiếm 18,94% dân số; dân tộc Hà Nhì chiếm 8,4% dân số; dân tộc Kinh chiếm 7,1% dân số; dân tộc Giáy chiếm 3,4% dân số, còn lại là các dân tộc thiểu số khác.

#### **2. Những thuận lợi, khó khăn**

##### **2.1. Thuận lợi**

Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh, của huyện ổn định. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự định hướng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự chủ động tích cực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn, tiêu cực trong xã hội cùng các hoạt động xã hội khác được triển khai, thực hiện nghiêm túc, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

##### **2.2. Khó khăn**

Trình độ dân trí không đồng đều, đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, một số hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong một bộ phận Nhân dân. Một số nơi còn tiềm ẩn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền truyền đạo trái pháp luật. Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT**

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 96a-KH/HU ngày 16/8/2021 của Huyện ủy huyện Phong Thổ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ban hành Kế hoạch số 1948/KH-UBND ngày 19/8/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền: 8 buổi tuyên truyền (tại các xã Mường So, Sin Suối Hồ, Hoàng Thèn, Mò Sì San, Lán Nhì Thàng) với sự tham gia hưởng ứng của cán bộ cơ sở và nhân dân trên địa bàn.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CỤ THỂ HÓA VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

### **1. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy**

Căn cứ Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND huyện đã triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Nghị quyết, cụ thể: Ban hành kế hoạch số 1948/KH-UBND ngày 19/8/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu, trình HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của HĐND huyện về Thông qua đề án Phát triển du lịch huyện Phong Thổ giai đoạn

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 17/8/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 về Thông qua đề án Phát triển du lịch huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

## **2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết; những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả**

### **2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025**

Sau khi có quyết định phân bổ ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để phân bổ ngân sách cho các đơn vị thực hiện:

*(Có biểu kèm theo)*

### **2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết**

- Công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, gồm:

+ *Việc lựa chọn, xác định những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc cần được bảo tồn; việc xây dựng kế hoạch phục dựng, lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc:*

Xác định những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc cần được bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tiêu biểu của một số dân tộc trên địa bàn (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì) như: lễ hội<sup>1</sup>; các nghề thủ công truyền thống<sup>2</sup>; chữ viết (*dạy chữ viết dân tộc Mông, Thái*); âm thực và truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian (*dân tộc Thái; Mông*).

+ *Công tác xây dựng, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ truyền thống thôn bản, câu lạc bộ văn nghệ dân gian cấp xã:*

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng và giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện hiện có 171 đội văn nghệ, số đội có quyết định thành lập 164 đội, 155 đội hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Đã chỉ đạo thành lập 01 đội văn nghệ cấp xã (*đội văn nghệ xã Sin Suối Hồ*), 05 đội văn nghệ thôn, bản tiêu biểu (*đội*

<sup>1</sup> Lễ hội Kín lấu khẩu mầu, Lễ hội Nàng Han, xã Mường So; Lễ hội Then Kín Pang, xã Khổng Lào; Lễ hội Gầu Tào, xã Đào San; Lễ cúng Thần rừng, xã Tung Qua Lìn; Lễ hội Lộc Xuân, Lễ hội Tết quả trứng, xã Sì Lở Lầu, Lễ hội Đua thuyền Pa So, thị trấn Phong Thổ.

<sup>2</sup> Nghề rèn dân tộc Mông; chế tác, sử dụng đàn tính dân tộc Thái; nghề dệt vải dân tộc Thái; kỹ thuật chế tác và sử dụng Khèn dân tộc Mông; kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Mông.

văn nghệ Phụ nữ bản Vàng Pheo I, xã Mường So; đội văn nghệ bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ; đội văn nghệ bản Tô Y Phìn, xã Lán Nhì Thàng; đội văn nghệ bản Xín Chải, xã Hoang Thèn; đội văn nghệ Phụ nữ thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ) đề đầu tư mua sắm đạo cụ, nhạc cụ, trang phục tập luyện và xây dựng, phục dựng, dàn dựng các tiết mục biểu diễn.

+ Công tác phục dựng không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu:

Hàng năm hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND huyện đã tham gia, hưởng ứng và tái hiện lại không gian văn hóa dân tộc Thái tại tuần du lịch; tái hiện không gian văn hóa tại các lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện. Thực hiện đăng ký hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà ở theo kiến trúc nhà ở truyền thống (10 nhà/ điểm du lịch) tại điểm du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ và bản Vàng Pheo, xã Mường So; phục dựng không gian văn hóa dân tộc Thái tại thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ.

+ Hoạt động truyền dạy các giá trị văn hóa đặc sắc trong các thôn, bản, tổ dân phố, các nhà trường:

- UBND huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và các tài nguyên du lịch.

- Công tác đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, mê tín dị đoan, bài trừ các hủ tục lạc hậu; công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ...

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, người nắm giữ tri thức dân gian, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc nhằm khôi phục, truyền dạy cho con cháu tiếp tục duy trì, phát triển.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, mê tín dị đoan, bài trừ các hủ tục lạc hậu; công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ qua hình thức: tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình đưa thông tin về cơ sở, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động, tuyên truyền bằng tin, bài, phóng sự trên đài phát thanh, truyền hình, trên trang thông tin điện tử, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, bản. Chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành 814 thực hiện kiểm tra các cơ sở hoạt động

dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, quảng cáo trên địa bàn huyện. Từ năm 2021 - 2023 đã kiểm tra 8 lượt, số cơ sở được kiểm tra: 15 cơ sở, số cơ sở vi phạm: 0 cơ sở.

+ *Hoạt động liên kết, hợp tác trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa và phát triển du lịch; hoạt động ngoại giao văn hóa; việc tổ chức các sự kiện văn hóa, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Phong Thổ:*

- Phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc, Sở Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, công tác du lịch trên địa bàn huyện Phong Thổ; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn truyền dạy, chế tác đàn tính cho đồng bào dân tộc thai khu vực Mường So; tập huấn công tác du lịch tại bản Sin Suối Hồ, lựa chọn người dân tại các điểm du lịch tham gia tập huấn tại tỉnh Lai Châu.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các Lễ hội trên địa bàn huyện; đón tiếp các đoàn trong và ngoài tỉnh, đoàn Canavan, Famtrip tới thăm quan, học hỏi mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng. Hướng dẫn các điểm du lịch trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu hằng năm” và các hoạt động xúc tiến du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch; phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn huyện (Giải chạy Marathon khám phá đường đá cổ Pa Vi, khảo sát đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, đỉnh Tả Liên Sơn,...).

+ *Việc sử dụng các giá trị văn hóa đặc sắc phục vụ cho phát triển du lịch ở địa phương, đơn vị:*

Bản du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ và bản Vàng Pheo, xã Mường So là hai bản còn lưu giữ được nét truyền thống văn hóa dân tộc, từ đó tận dụng những nét văn hóa truyền thống (trang phục, sinh hoạt văn hóa, ẩm thực, các trò chơi dân gian, các lễ hội truyền thống...) để người dân vừa bảo tồn nét văn hóa vừa phát triển du lịch.

+ *Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa và du lịch:*

Hằng năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát và đăng ký cho các cán bộ, công chức làm công tác văn hóa và du lịch tại Phòng Văn hóa và Thông tin, các xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn. 100% các cán bộ, công chức phòng VH TT và cán bộ làm công tác văn hóa và du lịch tại các xã, thị trấn đều hưởng ứng và tham gia lớp tập huấn.

### ***2.3. Huy động, bố trí, lồng ghép nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch***

Nguồn vốn tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 được huyện phân bổ đảm bảo theo kế hoạch.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

- Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp quan tâm phối hợp đẩy mạnh với các hình thức phong phú, hiệu quả đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Căn cứ và tình hình thực tế đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, phát triển và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần cho nhân dân tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

### **2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân**

- Các di tích, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện chưa được khai thác và phát huy hết tiềm năng giá trị di tích.

- Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ (*tình trạng số nhà văn hóa thôn, bản xuống cấp: 30 nhà văn hóa xuống cấp, trong đó 23 nhà có thể sửa chữa và 7 nhà văn hóa không thể sửa chữa*) ảnh hưởng việc bảo

tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của chính dân tộc mình còn hạn chế, nhất là lớp trẻ, còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách của Nhà nước.

- Kinh phí dành cho việc bảo tồn, phát huy hết các giá trị văn hóa của các dân tộc còn hạn chế, các nguồn lực xã hội hóa còn gặp không ít khó khăn.

- Giao thông đi lại giữa các xã trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn còn tồn tại một số hộ tụt hậu, mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân giữa các vùng trong huyện còn thấp.

## V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI SỞ VH, TT VÀ DL

- Theo Hướng dẫn số 1539b/HD-SVHTTDL ngày 09/9/2022 đề nghị xem xét giảm thời gian ghi hình quay toàn cảnh; số lượng đĩa, số lượng album ảnh.

- Về nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh: “*Nội dung hỗ trợ một lần xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch*”. Đề nghị Sở VH, TT và DL tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng mức hỗ trợ tối đa từ 70% như hiện nay lên 95% - tương tự mức đối ứng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

Trên đây là sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ./.

### **Nơi nhận:**

- Sở VH, TT & DL tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, C1, VH, TT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thị Hồng Sim**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 6/2023**  
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND, ngày            tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Nội dung	Đvt	Thời gian, địa điểm thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kinh phí (Triệu đồng)	Nguồn vốn thực hiện
<b>I</b>	<b>Nguồn phân bổ thực hiện Quyết định 562/QĐ-UBND theo Nghị quyết 04-NQ/TU và Nghị quyết số 59/2021/NQHĐND tỉnh</b>						
1	Hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng	Đội	Năm 2022, 2023	UBND các xã thuộc vùng dự án	Phòng Văn hóa và Thông tin	120	Quyết định 562/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
2	Hỗ trợ tổ chức duy trì lễ hội (Lễ hội “Đua thuyền” thị trấn Phong Thổ; Lễ hội “Gầu Tào” xã Đào San; “Cúng Rừng” xã Tung Qua Lìn; “Lộc Xuân”, “Tết Quả trứng” tại xã Sì Lở Lầu; Lễ hội “Nàng Han”, “Kim lấu khẩu mẫu” tại xã Mường So; Lễ hội “Then Kin Pang” tại xã Khổng Lào)	Lễ hội	Năm 2022, 2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	UBND các xã thuộc vùng dự án	640	
3	Bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể (Thực hành trò chơi kéo co trong nghi lễ dân tộc Thái huyện Phong Thổ; Thực hành di sản nghệ thuật hát then đàn tính dân tộc Thái; Thực hành di sản nghệ thuật múa xoè dân tộc Thái huyện Phong Thổ; Thực hành lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông huyện Phong Thổ)	Di sản	Năm 2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	UBND các xã thuộc vùng dự án	80	
4	Lập bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng 2 điểm du lịch, tỷ lệ bản đồ 1/2000	Bản đồ	Năm 2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	UBND xã Mường So, xã Sin Suối Hồ	400	
5	Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà theo kiến trúc truyền thống (bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ; bản Vàng Pheo, xã Mường	10 nhà	Năm 2023	UBND xã Mường So, xã	Phòng Văn hóa và Thông tin	1600	

	<i>So)</i>			Sin Suối Hồ			
6	Xây mới nhà vệ sinh cho các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà ở có phòng cho khách thuê	10 nhà	Năm 2023	UBND xã Mường So, xã Sin Suối Hồ	Phòng Văn hóa và Thông tin	500	
7	Xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại 2 điểm du lịch ( <i>bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ; bản Vàng Pheo, xã Mường So</i> )	2 nhà	Năm 2023	UBND xã Mường So, xã Sin Suối Hồ	Phòng Văn hóa và Thông tin	600	
<b>II</b>	<b>Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 6)</b>						
1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn, bản	4 nhà	Năm 2022, 2023	UBND các xã thuộc vùng dự án		708	Dự án 6
2	Hỗ trợ đội văn nghệ truyền thống tiêu biểu	16 đội	Năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023	UBND các xã thuộc vùng dự án	Phòng Văn hóa và Thông tin	445	
3	Hỗ trợ thiết bị cho nhà văn hóa chưa có thiết bị tại các bản vùng đồng bào DTTS	6 nhà	Năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023	UBND các xã thuộc vùng dự án	Phòng Văn hóa và Thông tin	300	